

Số: 2283/2016/CV-LienVietPostBank

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**Kính gửi: Ông/Bà Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp**

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) xin trân trọng cảm ơn Quý Trường trong thời gian vừa qua đã đào tạo được đội ngũ sinh viên tốt nghiệp có chất lượng đáp ứng được phần lớn nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cho các doanh nghiệp, trong đó có LienVietPostBank.

Nhằm chuẩn bị nguồn lực phục vụ công tác phát triển kinh doanh tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cũng như tạo điều kiện việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp/chuẩn bị tốt nghiệp tại Trường Đại học Đồng Tháp, LienVietPostBank kính đề nghị Quý Trường hỗ trợ và phối hợp trong công tác truyền thông, giới thiệu sinh viên phù hợp để được xem xét, lựa chọn vào làm việc tại LienVietPostBank. Hiện tại LienVietPostBank đang có nhu cầu tuyển dụng các sinh viên được đào tạo chuyên sâu các chuyên ngành về kinh tế, tài chính ngân hàng với tiêu chí cơ bản như sau:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán ... hoặc các chuyên ngành liên quan đến kinh tế;
- Không phân biệt giới tính Nam/Nữ;
- Khuyến khích và ưu tiên các sinh viên sau khi tốt nghiệp có nguyện vọng quay về công tác tại quê hương (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). Đối với sinh viên có nguyện vọng làm việc tại địa bàn các tỉnh sẽ được LienVietPostBank ưu tiên xem xét giảm tiêu chí phù hợp với từng địa bàn theo chính sách tuyển dụng của LienVietPostBank.

Thông tin chi tiết về nhu cầu tuyển dụng nhân sự (*tiêu chuẩn chức danh, mô tả công việc của vị trí tuyển dụng và số lượng tuyển dụng*) tại website [jobs.lienvietpostbank.com.vn](http://jobs.lienvietpostbank.com.vn) và chi tiết kèm theo. Địa chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển: [tuyendungmiennam@lienvietpostbank.com.vn](mailto:tuyendungmiennam@lienvietpostbank.com.vn)

LienVietPostBank kính mong Quý trường hỗ trợ đơn vị trong công tác truyền thông cũng như tạo điều kiện việc làm cho sinh viên tốt nghiệp tại trường (thông qua hình thức dán thông tin tuyển dụng tại các bảng thông tin, đăng tuyển trên trang web nội bộ của nhà trường, gửi văn bản đến các lớp của sinh viên năm cuối Đại học,...). Trường hợp trong điều kiện cho phép, LienVietPostBank kính đề nghị được trực tiếp truyền thông tại trường thông qua hình thức tổ chức các buổi trao đổi về cơ hội nghề nghiệp/phát thông tin tuyển dụng trực tiếp cho sinh viên,...

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Trường!

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



KIM MINH TUẤN